

“ABM”เตรียมโรดโชว์ก่อนขายหุ้น CHAYOระดมทุนขายIPO140ล.

ผู้จัดการรายวัน360° - “เอเชียว ไปโอแมส” เตรียมเสนอขายหุ้น IPO หลัง ก.ล.ต.อนุมัติ พร้อมประเดิมโรดโชว์หัดใหญ่ 7 ก.พ. นี้ และปิดท้ายที่ กทม. สัปดาห์หน้า คาดผลตอบรับกระแสดี มั่นใจนักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก ด้าน “ชโย กรี๊ป” ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในmai ด้วยการเสนอขายหุ้น 140 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท ระดมทุนเพื่อชำระหนี้และขยายงาน

นางศรัณยา กระแสเคียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอเชียว ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้ ABM เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (IPO) แล้ว ซึ่งในขณะนี้ ABM มีความพร้อมเป็นอย่างดีมากในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)

โดย ABM ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป (โรดโชว์) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM มากยิ่งขึ้น และจะปิดท้ายการโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่า ABM จะสามารถแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรเตอร์) และเปิดให้นักลงทุนมีการจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ก่อนสิ้นไตรมาส 1 นี้

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชโย กรี๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO กล่าว ว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ง) ของ CHAYO แล้ว ขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมเป็นอย่างดีในการเข้าระดมทุนเพื่อขยายการเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) คาดเข้าซื้อขายได้กลางปี 2561 นี้

ปัจจุบัน บมจ.ชโย กรี๊ป มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ 140 ล้านหุ้น (คิดเป็น 25% หลังจากการจำหน่าย) บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีตระกูลยศะสินธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น 94.98% และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 71.24%

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ประมูลซื้อกองสิทธิพิเศษด้วยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 65-80% ส่วนที่เหลือนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 15-25% และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน.